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201. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 5. apríl 2022, í Stykkishólmi. 
  
Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Arnar Kristjánsson, Arnheiður Jónsdóttir, Karl 
Kristjánsson, Valdís Einarsdóttir, Sigurður Halldór Árnason, Guðríður Þorvarðardóttir og 
Ásta Hermannsdóttir varamaður fyrir Magnús A. Sigurðsson.  
  
Sigurlaug Sigurðardóttir hjá Náttúrustofu Vestfjarða mætti á fundinn til að kynna og ræða 

lið 2. uppfærsla á verndaráætlun fyrir Breiðafjörð. 

   
Forföll: Magnús A. Sigurðsson 

  
Fundarritari: Jakob Stakowski (JS) 
  
Formaður setti fund kl. 10.40 

  
  

1. Fundargerð 200.  
  
Afgreiðsla: 
Fundargerð lesin upp og samþykkt. 
  

2. Uppfærsla á verndaráætlun fyrir Breiðafjörð  
Breiðafjarðarnefnd fékk send drög að nýju forgangsröðinni 2. mars.  
  
Afgreiðsla: 
Sigurður fór yfir stöðu verkefnis og gaf Sigurlaugu orðið.     
  

- Verndaráætlunin 
Sigurlaug ræddi nýja verndaráætlun. Hún lagði til að verndaráætlun verði unnin 
samkvæmt handbók um stjórnun friðlýstra svæða í umsjón Umhverfisstofnunar. Þetta 
fyrirkomulag mun auðvelda samanburð á verndarsvæði Breiðafjarðar og önnur 
verndarsvæði. Samkvæmt þessu fyrirkomulagi yrði verndaráætlun styttri og 
uppfærslunni breytt.  
Guðríður nefndi að verndaráætlanir sem eru unnar eftir handbók Umhverfisstofnunnar 
væru ekki eins ítarlegar og fyrri verndaráætlanir Breiðafjarðar. 
Ákveðið var að gera drög að endurskoðaðri verndaráætlun sem hægt verður að breyta. 
  
  

- Forgangsröðun verkefna í endurskoðaðri verndaráætlun Breiðafjarðar 2022-2026 
Í drögum að forgangsröðun eru þrjú fræðsluverkefni sem Sigurlaug fór yfir.  
Eftir kynningu frá Sigurlaugu var ákveðið að afgreiða þetta mál undir lið 8. - fjármál.  
  

3. Framtíð Breiðafjarðar  
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Staða á stýrihóp ráðuneyta og samtaka sveitarfélaga um forsendugreiningu fyrir 
verndun Breiðafjarðar og tengsl við byggðaþróun.  
  
Afgreiðsla: 
Erla upplýsti Breiðafjarðarnefnd um stöðu verkefnis. Stýrihópurinn hefur fundað tvisvar 
og hefur unnið í að fara yfir hlutverkaskiptingu stýrihóps og landshlutasamtakanna SSV 
og FV.  
Jakob, sem vinnur jafnframt, sem starfsmaður stýrihóps, bætti við að landshlutasamtök 
SSV og FV hafa nýlega fundað með nokkrum fulltrúum stýrihópsins til að fara yfir 
verkefnaskiptingu og leggja línur fyrir framkvæmd verkefnis.  
  

4. Umsögn fyrir deiliskipulagstillögu Brjánslækjar  
Ný deiluskipulagstillaga fyrir Brjánslæk var send á nefndina til umsagna í lok febrúar.  
  
Afgreiðsla: 
Breiðafjarðarnefnd er ekki á listanum yfir umsagnaaðila. Jakob mun svara erindinu og 
benda á það.   
  

5. Tillaga til þingsályktunar um kaup á nýrri Breiðafjarðarferju, 46. mál.  
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendi til umsagnar tillögu til þingsályktunar um 
kaup á nýrri Breiðafjarðarferju, 46. Mál. Breiðafjarðarnefnd sendi ekki umsögn. 
  
Afgreiðsla: 
Í þingsályktunartillögunni eru tekin fram þau atriði sem Breiðafjarðarnefnd  leggur 

áherslu á.   

  
6. Frumvarp um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (öflun sjávargróðurs í 

atvinnuskyni).  
Frumvarp um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni) 
kom aftur á dagskrá alþingis 22.2.2022. Breiðafjarðarnefnd gerði umsögn í september 
2020.  
Breiðafjarðarnefnd sendi ítrekaða umsögn 10. mars 2022. 
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=152&mnr=350   
Fjarfundarboð frá atvinnuveganefnd Alþingis, fimmtudaginn 17. mars 2022. Erla sótti 
fundinn.  
  
Afgreiðsla: 
Erla greindi frá fundinum með atvinnuveganefnd þar sem hún fylgdi eftir umsögn 

nefndarinnar. 

  
7. Bæklingar  

Jakob fór yfir fjölda bæklinga í geymslu.   

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=152&mnr=350
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Afgreiðsla: 
Jakob sýndi yfirlit yfir bæklinga í geymslu. Í kjölfar var rætt um pöntun bæklinga. 

Jakob mun fá tilboð í pöntun bæklinga.  

Jakob mun skoða hvert bæklingum hefur verið dreift á Breiðafjarðarsvæðinu og hvar þá 
vantar.  
  
  

8. Fjármál   
Yfirlit yfir fjármál.  
   
Afgreiðsla: 
Liður 2. var tekinn upp aftur. 
Rætt var um aðra möguleika fyrir utan þá sem Sigurlaug ræddi í forgangsröðinni fyrir 
endurskoðaða verndaráætlun.  
Nefndin skoðaði verndaráætlunina með tilliti til stöðu verkefna. Jakob mun senda skjalið 
á alla nefndamenn sem munu yfirfara það milli funda. Á næsta fundi verður þetta mál 
aftur rætt með stöðu verkefna í verndaráætluninni að leiðarljósi.  
  

9. Vettvangsferð í sumar 2022 
Rætt var um mögulega vettvangsferð nefndarinnar í sumar. 
  
Afgreiðsla: 
Farið var yfir eldri vettvangsferðir og nokkrar hugmyndir að ferð í ár. Samþykkt var að 
Karl og Valdís skoði mögulega dagsferð eða tveggja daga ferð um Reykhólahrepp og 
Dalabyggð í sumar með heimsókn í þörungaverksmiðjuna. Nánar verður fjallað um þetta 
á næsta fundi.  
  

10. Önnur mál    
Valdís lagði til að Breiðafjarðarnefnd sendi erindi til nefndarmanna sem fyrst eftir að þau 
berast nefndinni. 
Rætt var um að setja upp Teams svæði eða Dropbox. Nefndin samþykkir tillögu um 
Teams svæði. Jakob mun setja það upp og bjóða nefndarmönnum aðgang að svæðinu. 
   
Guðríður spurði út í stöðu örnefnaverkefnis. Jakob mun skoða málið. 
  
  
Næsti fundur verður 25. apríl, á Teams, Kl. 10. 
  
Fleiri ekki gert og fundi slitið kl. 14.05. 


